

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการ เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อกิจกรรมด้านวงโยชวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวงโยชวาทิตของโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม อีกทั้งยังเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารงานด้านดนตรีและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพวงโยชวาทิตและด้านอื่นของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านดนตรีของนักเรียนต่อไป

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและแนวคิด เรื่อง การบริหาร ทฤษฎี และแนวคิดการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทฤษฎีระบบ (System theory) ทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้นำทฤษฎีการสร้างทีม ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน (School – Base Management SBM) และวัฏจักรคุณภาพของเดมมิง (Deming Cycle) รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับวงโยชวาทิต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษา โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกำหนดสนามวิจัยคือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับโลก รวมทั้งการประสบความสำเร็จ ในการบริหารงานด้านดนตรี ซึ่งก็คือโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสพันธ์ ไตรทิพจรัส และอาจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการที่ปรึกษา ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ดร.สุรางคณา มัณยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงษ์วิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเสาวคนธ์ แดงสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวรการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรการ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สมาชิกวงดุริยางค์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง
และอดีตสมาชิกวงดุริยางค์ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย และขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่มีส่วนช่วยเหลือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จด้วยดี

วันทนา แก้วกล้าปัญญาเจริญ